
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2567 

วันที่ 4 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
7.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง
10.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑0 อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
14.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายชวิน  ปิตุเตชะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย
16.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
18.นายนิรันดร์  ปรัชญกลุ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
19.นายธนนรินทร์ สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
20.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
21.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
22.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.วังจันทร์ 
23.นายมนัสวัฒน์ ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
     (ลากิจ) 
2.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
3.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
 
 
 

4.นายบรรพต… 
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4.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
5นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
6.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
7.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปยิะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
18.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
19.นางสาวดรณุวรรณ จิตต์ตั้งตรง  (แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
21.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียนมัธยมตากสินระยองและรักษาการในตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง 
 

 
22.นายสนิท... 
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22.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินระยอง 

23.นางยุพา  เปล่งปลั่ง  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาต ิ
ตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

    ตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง) 
24.นายมงคล   เมืองฮาม  (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
25.นางธัญวรัตน์           อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
26.นางจันทร์ทรา          โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
27.นายพงศา ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
28.นายเฉลิมพล           ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
29.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
30.นางสาวหทัยชนก มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล 
31.นางสาววรินทร กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
32.นางสุนทรี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
33.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
34.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
35.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
36.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
37.นางสุภาพร คำเสนาะ  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
38.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
39.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
40.นายโสภณ  อบรม   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
41.นายบุญชัย             เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
42.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
43.นายกิตติพงษ์ คำทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
44.นางสาวสุวรรณ ี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
45.นางพชรชล บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล 
46.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
 
 

47.นายนำพล… 
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47.นายนำพล              ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
48.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
49.นางสาวเครือวัลย์ วงษ์มิตร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการ 
    ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
50.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
51.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกจิการพาณิชย์ 
52.นางธีระนันท์ คำทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
53.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
54.นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
55.นายอนุสรณ์  บุญประเสริฐ  สื่อมวลชน  
56.นางอัจฉรา  วิเศษศรี   สื่อมวลชน 
57.นายวฐติ  กลางนอก  สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.25  น. 

นางจันทร์ทรา โสภา เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
หน.ฝ่ายการประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ ข้อ ๒๕ 
 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ ในห้อง
 ประชุม  จำนวน.....23......คน ครบองค์ประชุม   
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที ่1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2567 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
และระเบียบกำหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  จึงกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567  มีกำหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 30 
พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567   ในวันที่ 4 มิถุนายน  2567  เวลา 09.00 น.     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ลงชื่อ นายเดชาธร  รูปเลขา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญท่านประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษานายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้
เรียกประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕67  
ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ  

เนื่องจาก นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ยื่นหนังสือ  
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือขอลากิจส่วนตัว ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในวันนี้ได้ 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบยีบ 

นางจันทร์ทรา โสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หน.ฝ่ายการประชุม และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น 

ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น  โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นายเดชาธร รูปเลขา  ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอให้สมาชิกเสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควร
ประธานสภาฯ ให้เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยต้องมสีมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ขอเชิญ ส.อบจ. สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ   
เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง
ขอเสนอ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว 

นายเดชาธร รูปเลขา   ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม และ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อท่านอ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมได้เลือก ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 

เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว 
    ขอเชิญ เลขานุการสภาฯชั่วคราว มาประจำที่นั่ง เพ่ือทำหน้าที่ต่อไปครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มี
ประธานสภาฯ   คำสั่งที่ 2676/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้แต่งตั้ง นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล เป็นเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญลุกขึ้นยืน เพ่ือแนะนำตัวต่อสภาฯ ครับ 

นางสมบัต ิชุติมานุกูล เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองประธานสภาฯ 
เลขานุการ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบจ.  ดิฉันแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งในตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่ านมา ต้องนำเรียนว่า    
จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งหมด เพ่ือช่วยในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามท่ีท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ขอบคุณค่ะ 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖7  เม่ือวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖7 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบยีบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
(ชั่วคราว)   ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้กอ่นเวลาประชุมไมน่้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

นายศุภชัย จิตรดล เรียน ทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ 

 
 
 

นายสุทิน… 
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นายสุทนิ แก้วประถม เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผม นายสุทิน แก้วประถม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 9 

อำเภอเมืองระยอง  ขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 3/25๖7  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จงึขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

   ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   - วันที่ 1 เมษายน 2567  มีจำนวน 27 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  มาประชุม จำนวน 25 คน ลาประชุม จำนวน 5 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จำนวน 9 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง  ดังนี้  
เรื่องแรก ขอกราบขอบคุณท่านนายก อบจ.ระยอง ที่ได้อนุมัติงบในการตั้งแบลิเออร์ที่แยกลุงอุ้ย 
ถนนสายปลวกแดง-โรงน้ำตาล เรื่องที่ 2 ปัญหาเรื่องเส้นจราจรจางหาย แถวตลาดโลโก้   
เรื่องสุดท้าย ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง  ร้องเรียนว่าผิวถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ ำ
หนองปลาไหลเสียหายและไหล่ทางจำนวน 2-3 จุด ทรุดตัวลง ถล่มลงมา 

โดยเลิกประชุมเวลา 11.47 น.  

ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาฯ  ครั้งที ่2 ประจำปี ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....23.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุม    
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2567 โปรดยกมือขึ้น 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี ๒๕๖7  เม่ือวันที ่1 เมษายน 2567 
    รับรอง           จำนวน .....22....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภา 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
(ชั่วคราว)    ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย

เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภา 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ. กระผม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัต ิ

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์… 
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ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- ค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณา
อนุมัติ   

นายเดชาธร รปูเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....21.....คน  ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖6 

อนุมัติ           จำนวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญั ตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖7   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
(ชั่วคราว)     ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญั ตติ เรื่ อ ง  ขออนุ มัติ โอน เงินงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ              

 พ.ศ. ๒๕๖7   

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 
- โครงการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือสร้างศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง  เป็นเงิน 1,000,000.- บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นเงิน 4,387,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
 

กองช่าง... 
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กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า   เป็นเงิน  4,387 ,000.- บาท (สี่ล้านสามแสน-      

แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายการโอนลด จำนวน 2 รายการ    เป็นเงิน  5,387,000.- บาท 
(ห้าล้านสามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายการโอนเพิ่ม จำนวน 2 รายการ    เป็นเงิน  5,387,000.- บาท                                                      
(ห้าล้านสามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวนี้ 
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม การโอนเพ่ิมไปสองรายการ หนึ่งคือซ่อมแซมเพ่ิมเติม
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เดิมตั้งงบประมาณ
ไว้ในวงเงิน 500,000.- บาท แต่เนื่องจากได้ประสบกับปัญหาฝนตกเกิดพายุ ทำให้อาคาร
เกิดความเสียหาย จำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 1 ,000,000.- บาท เป็น 1,500,000.- บาท สำหรับส่วนที่สอง จัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟ้า เดิมทางกองช่างได้จัดซื้อไว้ 2 คัน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน 
รวมทั้งหมด 3 คัน ก็จำเป็นต้องโอนเพ่ิม 4,387,000.- บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ        
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....21.....คน  ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมอืขึ้น      
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 
อนุมัติ           จำนวน .......20.......คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน .........1........คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5… 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญั ตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              

 พ.ศ. ๒๕๖7  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
(ชั่วคราว)     ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
   ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน 
ค่าวัสดุ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- เป็นเงิน 41,400.- บาท   (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
 
 

งบบุคลากร… 
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งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นเงิน 4,510,00.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,500,000.- บาท  (สองล้าน-  

ห้าแสนบาทถว้น) 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย                    

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
- โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือคนจมน้ำและช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการ CPR ด้วยวิธี

ตะโกนโยนยื่น เป็นเงิน 238,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นเงิน 829,800.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าจ้างเหมาบริการการสอบเทียบมาตรฐานและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการ

แพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เป็นเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใชส้อย 

 
 

 
รายจ่าย… 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 
- โครงการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือสร้างศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง   เป็นเงิน  38,915,000.- บาท 

(สามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เข้ าลั กษณ ะรายจ่ าย                 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
- โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตกปลา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง         

ตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นเงิน 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง     

ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู  เป็นเงิน 16,500.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถว้น) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง     

ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู เป็นเงิน 24,900.- บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
- ค่าต่อเติมโรงรถเป็นที่เก็บเรือกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย บริเวณหลังอาคารบ้านพัก

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 238,000.- บาท (สองแสนสามหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน) 

 
 

สำนักยุทธศาสตร์ฯ… 
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สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท  

เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน  รย.ถ.10030 สายวัดจำรุง - สุขุมวิท 

เป็นเงิน 1,310,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10035 สายตอนสุนทรโวหาร -    

สุนทรภู่ เป็นเงิน 447,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงงานจราจรถนน รย.ถ.10050 สายปลวกแดง - โรงน้ำตาล   

เป็นเงิน 9,358,000.- บาท  (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน

ระยอง เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์… 
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ครุภัณฑ์สำนักงาน 

   - ค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก  จำนวน 5 ตู้ ๆ   ละ 4,500.- บาท เป็นเงิน  22,500.-  บาท  
(สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)    

    - ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ๆ  ละ 4,800.- บาท เป็นเงิน  14,400.-  บาท  
(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อตู้ 6 ลิ้นชัก  จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,700.- บาท เป็นเงิน 15,400.- บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม ้เป็นเงิน 6,500.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย จำนวน 36 ตู้ ๆ ละ 13,500.- บาท เป็นเงิน 486,000.- บาท  

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถว้น) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

19,500.- บาท  เป็นเงิน 58,500.- บาท  (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

    - ค่าจัดซื้อตู้เย็น  จำนวน 11 ตู้ ๆ  ละ 24,000.- บาท เป็นเงิน 264,000.- บาท  
(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง

ภายในสำนักงานและอุปกรณ์  พร้อมติดตั้ ง  เป็น เงิน 150 ,000.- บาท (หนึ่ งแสน -             
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ   ละ 
24,000.- บาท   เป็นเงิน 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน 15 ตัว ๆ  ละ 5,500.- บาท เป็นเงิน 82,500.- บาท 
(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 กองช่าง 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเพ (อาคารจอดรถ ชั้น 2) ระยะท่ี 5   เป็นเงิน 
21,300,000.- บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  (Hydraulic  Excavator)  ชนิดบูมสั้น เป็นเงิน 

4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
     - ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เป็นเงิน 6,500,000.- บาท 

(หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทนุ 
ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคอกสัตว์  ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

กองทรัพยากรฯ 
แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

  - ค่าดัดแปลงเครื่องยนต์สันดาปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เป็นเงิน  
5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

รายการโอนลด จำนวน 9 รายการ  เป็นเงิน 53,224,200.- บาท                  
(ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายการโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 23 รายการ                   
เป็นเงิน 53,224,200.- บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

จึ ง ข อ เส น อ ญั ต ติ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ                          
พ.ศ. 2567  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 
 

 
ขออนุญาต... 
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ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในระเบียบวาระนี้ท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ จะเห็นว่ามีการโอนลด โอนเพ่ือไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 
53,224,200.- บาท กระผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกทา่น 

 ว่าขณะนี้ เราเหลือระยะเวลาปีงบประมาณไม่มาก ทางฝ่ายบริหารกำลังเช็ คงบประมาณ
โครงการต่างๆ เงินที่ตั้ งไว้ใช้ ไม่ทันหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องทำโครงการที่มี
ความสำคัญมากกว่า ในระเบียบวาระนี้ท่านจะเห็นว่า มีโอนลดเรื่องใหญ่ก็คือ เราตั้ง
งบประมาณซื้อที่ดินทำศูนย์วัฒนธรรมไว้แต่ไม่สามารถซื้อได้ตามแผนก็เลยมีเงินที่จะต้องโอนลด 
มาทำอย่างอ่ืน ซึ่งเรียนว่าโครงการอบรมศึกษาดูงานบริหารการจัดการขยะภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง จริงเราตั้งไว้ 7,000,000.- บาท เพราะเราคิดว่าเราต้องเริ่มเปลี่ยนมาดู  
ที่การคัดแยกขยะ มาดูที่ศูนย์ขยะเราว่า เริ่มให้โรงเรียนให้เด็กรุ่นใหม่คัดแยกขยะที่บ้าน 
เพราะถ้าเราปล่อยไปแบบนี้ต้นทุนในการกำจัดขยะของเราจะแพงมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย    
นะครับ ต้องปลูกฝังเด็ก แต่เราทำไม่ทันเราก็เลยลดลงให้เหลือ 2,000,000.- บาท ลดลงไป 
5,000,000.- บาท แต่เราจะมุ่งเน้นในโรงเรียนสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียน
ใกล้ๆศูนย์กำจัดขยะครบวงจรของ อบจ. ก่อน ต่อมานะครับท่านจะเห็นว่าเรามีซื้อรถแล้วก็มี
ซ่อมถนนสายเล็กๆที่ใช้เงินไม่มาก เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาตามที่มีชาวบ้านเดือดร้อน โครงการ  
ที่ให้ความสนใจก็คือ การก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเพระยะที่ 5 เราทำมาหลายระยะแล้ว       
แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากมันมีปัญหาที่รัฐบาลเพราะโครงการนี้มีโครงการ
ของ EEC ที่เสนอให้เราปรับปรุงท่าเทียบเรือเพข้ามเกาะเสม็ด เพ่ือเป็นท่าเรือที่สวย ทันสมัย       
มีความพร้อม แต่ว่าในขณะนี้รัฐบาลไม่มีเงินให้ ปี พ.ศ.2567 เราก็ขอไปเยอะแต่เราได้มาแค่ 
25,000,000 .- บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะสามารถเปิดท่าเรือให้ใช้ก่อนได้ เพราะฉะนั้น     
เราเลยต้องยอมเสียเงินปรับปรุงท่าเรือเพระยะที่ 5 อีก 21,300,000 .- บาท เพ่ือทำให้
ท่าเรือใช้ได้ มีที่จอดรถ มีสะพานพร้อมเพ่ือให้เปิดใช้บริการได้ และเราได้ซื้อรถขุดตีนตะขาบ
กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพราะปีนี้เราผ่านภัยแล้งหนักมาก ท้องถิ่นขอรถขุด ไปขุด
แหล่งน้ำประปา จึงมีความจำเป็นต้องซื้อรถขุดเพ่ิม รถบรรทุกน้ำเพ่ิม จึงเรียนมาให้ท่าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติครับ ขอบคุณครับ                 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....21.....คน  ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ โปรดยกมือขึ้น      
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุม ัต ิโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖7          

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อนุมัติ           จำนวน .......20.......คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 

       (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
(ชั่วคราว)     ข้อ ๒9  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
   ญัตตเิรื่อง ขออนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567  ดังนี้  

กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
- ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน 
 
 

กองสาธารณสุข… 
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กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์อ่ืน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจจับแก๊ส  (Gas  Detector) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
ได้พิจารณาอนุมัติ   

กระผมขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ ท่านจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของงานกอง
สาธารณสุข ก็จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกับรายละเอียดที่เราจะดำเนินงาน 
อย่างเช่น เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ข้อ 4 ก็จะเป็นไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 เราก็แก้ไขใส่รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ก็เพ่ิมเป็นชุดป้องกันและแสดงความไม่เสถียรเป็นรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการกำหนดเป็น
การซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน รายละเอียดเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ทำให้รัดกุมขึ้น    
แต่ก็อยู่ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิมของการที่ขอแก้ไขครับ ขอให้ท่านประธานและท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้โปรดให้การพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....21.....คน  ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ            

พ.ศ. 2567 
อนุมัติ           จำนวน .......20.......คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

 (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ  มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่กรณี 
(ชั่วคราว)  ดังตอ่ไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติให้แก้ไขได้ 
   (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลง
พร้อมกันไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนมัุติของผู้บริหารท้องถิน่ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนญุาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน 
 
 
 
 

ด้วยองค์การ… 
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   ด้วยองค์การบริหารส่วนจั งหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 รายการที่ได้   
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีขอเพ่ิมวงเงิน  

กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด 
ข้อความเดิม 
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 6,511,140.-บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-    

หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด 
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 6,493,350.- บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพัน-
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 6,493,350.- บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมืน่สามพัน-
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 6,511,140.- บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืน-  
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ 
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 7,211,140.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-  

หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด 
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวนขยะมูลฝอยมากกว่า 15 ตันต่อวัน ผูกพัน
งบประมาณ 3 ปี  

ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 6,493,350.- บาท 
     ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 6,493,350.- บาท  
     ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 7,211,140.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหม่ืน- 
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน 15 ตัน
ต่อวัน แต่เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่พักอาศัยบนเกาะเสม็ดเพ่ิมมากข้ึน  
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น จำนวนมากกว่า 15 – 20 ตันต่อวัน ทำให้ค่าจ้างเหมาบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ดไม่เพียงพอตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงต้องมีการขอโอน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถดำเนินการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่  
เกาะเสม็ดได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

ทั้งนี้ตาม... 
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ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     

มาตรา 97 ระบุว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  (3) เป็นการแก้ไข   
เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ วรรคสามการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง        
หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา      
ในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2563 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง    
งบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นกรณีเพ่ิมวงเงิน 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วกรณี เพ่ิมวงเงินดังกล่าวนี้           
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในเรื่องนี้ขอเรียนว่า เดิมทีเกาะเสม็ด  

เรื่องขยะไม่มีใครมาจัดการนะครับ เราก็คงทราบกันนะครับว่ากองเป็นภูเขาเลย เราได้ไป
จัดการจนเรียบร้อยหมด ขยะที่กองอยู่ก็ขนออก และเราก็ไปทำศูนย์กำจัดขยะบนเกาะ     
แบบย่อลงมาจากศูนย์กำจัดขยะครบวงจร มีคัดแยก มีนำไปหมักเป็นปุ๋ย นอกจากนั้นแล้ว  
เรามีข้อตกลงกับทางท้องถิ่นที่ดูแลเกาะเสม็ดคือ อบต.เพ ว่าต้องรับค่าจัดเก็บขยะกับค่ากำจัด
ขยะที่เกาะเสม็ดไป แต่ความไม่พร้อมของ อบต.เพ ได้ให้เราช่วยจนถึงปี พ.ศ. 2567 นี้      
แต่ในช่วงเดิมนั้นเป็นช่วงที่ โควิด-19ระบาด การคำนวณปริมาณขยะก็เลยไม่มีปัญหา         
มามีปัญหาตอนปี พ.ศ. 2566-2567 นี่แหละครับ ที่ปริมาณขยะมันเพ่ิมขึ้นเพราะว่า        
มีนักท่องเที่ยวข้ามไปเกาะเสม็ดเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นการประมาณการตัวเลขค่ากำจัดขยะ 
ของเรานั้นก็เลยต้องเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมมันก็กระทบกับงบประมาณที่ต้องเพ่ิม แต่ก็มีระเบียบที่
สามารถดำเนินการได้ กระผมขอเรียนว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่เราจะรับผิดชอบ และในปี 
พ.ศ. 2568 นั้น กระผมได้ยืนยันไปกับคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัดและ 
อบต.เพ แล้ว ว่าเราจะไม่รับผิดชอบแล้ว กระผมขอเรียนต่อทุกท่านว่าเราได้จัดการขยะบน
เกาะเสม็ดเรียบร้อยและส่งมอบศูนย์กำจัดขยะให้กับ อบต.เพ พร้อมทั้งการบริหารจัดการ   
ในศูนย์กำจัดขยะด้วย กระผมจึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม    

ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 รายการที่ ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณี เพ่ิมวงเงิน        
โปรดยกมือขึ้น      

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖7 รายการทีไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนัไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

อนุมัติ           จำนวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า     
หนึ่ งปี งบประมาณ ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ  (ระหว่างปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2568 – 2572) งานจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง และงานจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่าย     
มูลฝอยชุมชน (ศูนยอ์ำเภอแกลง) 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2563 
(ชั่วคราว)   ข้อ 3๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 
   (1 ) เป็นโครงการที่ ไม่อาจแยกงบประมาณต้ังจ่ายเพ่ือดำเนินการในแต่ละปี  

งบประมาณได้ 
   (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
   (3) จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุใน

งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
   (4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 

ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภา 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบ 

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572) งานจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะ    
มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง และงานจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะ 
มูลฝอยชุมชน  (ศูนย์อำเภอแกลง) 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริหารจัดการ   
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการดำเนินการ
จ้างเหมาบริหารงานดังกล่าว จะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเรียนว่ามีความประสงค์จะก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 – 2572) เพ่ือดำเนินการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดขยะในภาพรวม
ของจังหวัดระยอง ให้มีความต่อเนื่อง คุ้มค่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะได้ในระยะยาว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้    
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 – 2572)  จำนวน 2 งาน ดังนี้ 
  1.งานจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด
ระยอง รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 468,505,950 บาท (สี่ร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสน- 
ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อไป 
  2.งานจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อำเภอแกลง) 
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 73,040,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ    
ว่า ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรจังหวัดระยองเดิมมีศูนย์เดียวคือที่ทับมา-น้ำคอก และจะครบ
สัญญาที่ทำไว้ 3 ปี คือเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 นี้ เราจึงต้องวางแผนกำหนดนโยบายใหม่
ว่าศูนย์กำจัดขยะครบวงจรที่ อบจ.ระยอง  มีอยู่นี้จะบริหารจัดการอย่างไร กระผมขอบอกว่า
ในหลักการนั้นสัญญา 3 ปีนั้นน้อยไป ถ้ามีระเบียบให้มากกว่า 3 ปี เราก็จะขอให้ครบ     
ตามที่ เราสามารถดำเนินการได้  นั่นคือ 5 ปีงบประมาณ เมื่อเป็น 5 ปี  ก็เป็นอำนาจ        
ของสภาฯ เราจึงได้เอาเรื่องนี้ เข้าสภาฯ ต่อมาแต่เดิมขยะทั้งจังหวัดระยองไม่ว่าจะที่          
อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง ก็วิ ่ง เอาขยะทั ้งหมดมาที่ศูนย์ 
 

 
กำจัดขยะ... 
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กำจัดขยะที่ทับมานี้ ซึ่งกระผมมองว่าเราคงต้องปรับปรุง เพราะเราเคยทำศูนย์กำจัดขยะ     
ที่เกาะเสม็ดได้ ไม่ต้องวิ่งมาที่ทับมาที่มีระยะทางไกล กระผมเลยคิดว่าศูนย์กำจัดขยะต้องแยก
ออกไปที่อำเภอแกลง โดยให้รับขยะจาก อ.แกลง อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร์ โดยเราต้องการให้
ศูนย์ขยะที่อำเภอแกลงคัดแยกขยะเบื้องต้นเป็น RDF แทนที่จะเสียค่ารถวิ่งมาที่ศูนย์ใหญ่   
โดยที่อำเภอแกลงมีขยะวันละ 100 กว่าตัน สามารถพัฒนาได้ โดยในระยะเวลาสัญญา 5 ปี 
ถ้ามีเอกชนเข้ามาร่วมทุนก็สามารถทำให้ต้นทุนในการกำจัดขยะนั้นลดลงได้ แต่เราก็จะได้
งบประมาณจาก กระทรวงทรัพย์ฯ และ สผ. จะให้เรามาในปี พ.ศ. 2568 มาเพ่ือพัฒนา      
ที่ศูนย์อำเภอแกลงประมาณ 130 ล้านบาท และเราก็สมทบไป 10%  เราก็จะมาทำศูนย์     
ทีอ่ำเภอแกลงใหม ่ให้เป็นศูนย์ย่อยและจะได้ RDF มาขายให้กับโรงไฟฟ้า เรามีต้นแบบที่ใหญ่
คือศูนย์ที่จังหวัดระยองคือขยะวันละ 1,000 กว่าตัน ขนาดเล็กคือที่เกาะเสม็ดเราก็สามารถ
จัดการได้ เพราะฉะนั้นศูนย์ที่อำเภอแกลงที่จะมีในอนาคตเราก็สามารถจัดการได้ดีกว่าเดิม 
และคงมีที่ศูนย์ใหญ่ที่ทับมานี้ ที่เราจะใช้พัฒนาต่อยอดในระยะเวลาสัญญา 5 ปี เพราะตั้งแต่
เราทำมานั้น เราไม่สามารถขึ้นค่ากำจัดขยะจาก อบต. ได้เลย 10 กว่าปีที่ทำมา เรานั้นเก็บค่า
กำจัดขยะถูกมาก แต่ อบจ.ระยอง ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ขาดทุน แต่ทั้งนี้ เราต้อง
พัฒนาศูนย์กำจัดขยะให้ขยะที่มากำจัดที่เรามีมูลค่ามากขึ้นให้ได้มากที่สุด ในอนาคตก็ต้องมี
การคัดแยกขยะซ฿งกระผมเคยเรียนไปแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม    

ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่ านใดเห็นชอบ ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ ายมากกว่าหนึ่ งปี    

งบประมาณ ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572)  
งานจ้างเหมาบรหิารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง และงาน
จ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายมลูฝอยชุมชน (ศูนยอ์ำเภอแกลง)  โปรดยกมอืขึ้น 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ งปี   
งบประมาณ ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572)  
งานจ้างเหมาบรหิารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง และงาน
จ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายมลูฝอยชุมชน (ศูนยอ์ำเภอแกลง)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ระยะเวลา 
5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572)  งานจ้างเหมาบริหาร
จัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง และงานจ้างเหมาบริหาร
จดัการสถานีขนถ่ายมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อำเภอแกลง) 

    เห็นชอบ           จำนวน ......20.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1......คะแนนเสียง 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 กระผมขอมอบ นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า      
หนึ่งปีงบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ             
โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา     
5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572) 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2563 
(ชั่วคราว)   ข้อ 3๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (1 ) เป็นโครงการที่ ไม่อาจแยกงบประมาณตั้ งจ่ายเพ่ือดำเนินการในแต่ละ

ปีงบประมาณได้ 
   (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
   (3) จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุใน

งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
   (4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 

ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต  
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  

งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572)  

 

ตามท่ีองค์การ... 
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   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบ

กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผา เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการดำเนินการ   
จ้างเหมาบริหารงานดังกล่าว จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567  นั้น 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการงานเก็บ ขน และเดินระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีความ
ต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง    
ได้ในระยะยาว มีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะจ้างเหมา
บริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572) 

   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่น 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบ               
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572) รวมเป็น
งบประมาณทั ้งสิ ้น 271,161,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่น -   
หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อไป  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมครับ
ว่าในระเบียบวาระนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับในระเบียบวาระที่แล้ว ว่าสภาฯแห่งนี้มี
อำนาจเห็นชอบในการทำสัญญาได้ 3 ปี หากนอกเหนือจากนี้จำเป็นต้องไปขอให้ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ยกเว้นระเบียบตามที่ท่านนายกฯ ได้อภิปรายไปในระเบียบวาระที่แล้วครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ. กระผม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระนี้ก็คล้าย 

กับระเบียบวาระที่ผ่านมา ต่างกันตรงที่ว่าระเบียบวาระนี้เป็นขยะติดเชื้อ เรื่องขยะติดเชื้อนั้น
เราได้งบประมาณมาและที่เราสมทบเตาเผาขยะ เตาแรกได้ 3.6 ตันต่อวัน ตอนที่โควิด-19
ระบาด เรามีขยะติดเชื้อกองมหาศาล แต่ด้วยเหตุผลที่เรารับขยะทั้งภาคตะวันออกในเขต EEC 
รวมไปถึงจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดด้วย เราเลยได้เตาเผาขยะติดเชื้อเพ่ิมมาอีก 1 เตา ครับ 
เตาที่ 2 นี้ รับได้ 7.2 ตันต่อวัน รวมทั้ง 2 เตา เราจะรับขยะติดเชื้อวันละ 10 กว่าตันต่อวัน 
 
 
 

เพราะฉะนั้น... 
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เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้สัญญากับผู้รับบริหารจัดการต้องเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง กระผม
ขอเรียนว่าขยะเราเพิ่มมากข้ึน หากเรามีเตาเผาเดียว เวลาเตาเสียหรือ shutdown เราก็กำจัด
ขยะไม่ได้หรือต้องไปกำจัดที่อ่ืน แต่เมื่อเรามี 2 เตา เราสามารถบริหารทั้ง 2 เตาไว้สลับการ
ทำงานได้หากมีเหตุ ได้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถบริการโรงพยาบาล คลินิก อนามัย          
ได้ทั้งภาคตะวันออก ในระเบียบวาระนี้เราใช้ระเบียบเดียวกับระเบียบวาระที่แล้ว ถึงแม้ว่าเรา
จะบริหารเรื่องขยะติดเชื้อนี้  ถึงเราไม่มีกำไรแต่เราไม่ได้ขาดทุนนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้    
สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่ม ี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม 
ประธานฯ ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......20.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่ านใดเห็นชอบ ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ ายมากกว่าหนึ่ งปี  

งบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้
เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572)  โปรดยกมอืขึ้น 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ งปี  
งบประมาณ งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้
เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณงาน      
จ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้ เตาเผา          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2568 -  2572) 

    เห็นชอบ           จำนวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญั ตติขอความเห็นชอบการดำเนินการเช่ าเครื่องคอมพิ ว เตอร์          
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570) ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 

นายศุภชัย... 
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นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2563 
(ชั่วคราว)   ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายก อบจ. ระยอง คนที ่2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-พ.ศ. 2570)   
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
  ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (2) มีรายได้ไม่เพียงพอ     
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมี ความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

   โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 208 เครื ่อง เพื ่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน    
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570)     
โดยรายละเอียดดังนี้ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตั้งไว้ 2,545,920.- บาท                            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ตั้งไว้ 2,471,040.- บาท 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  ตั้งไว้ 2,346,240.- บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,363,200.- บาท  
 
 
 

เพ่ือให้การ… 
 



 
- 31 - 

 
  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรอืซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่ม ี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม 
ประธานฯ ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
              มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......20.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570) 
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570) 
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เหน็ชอบการดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570) ของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ           จำนวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองใช้อาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ   

นายศุภชัย จิตรดล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 
(ชั่วคราว)    ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท

ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
 
 
 
 

นายเจษฎา... 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่ วน 
นายก อบจ. จังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
รองนายก อบจ.(2)  กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองใช้อาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล 

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้อนุญาตให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง 
ใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งอยู่เลขที่ 77/69 หมู่ที่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  31 
พฤษภาคม 2567 และต่อมาพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง ได้มีหนังสือที่ ตช 0032.5 (รย)/ 
970 ลงวันที่  20  มีนาคม 2567 แจ้งว่าอยู่ ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการ               
ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารที่ทำการจึงมีความประสงค์ขอใช้อาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบต่างๆ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว 
ต่อเนื่องจากระยะเวลาเดิมมีกำหนด 3 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (25) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีหน้าที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ
ใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามในมาตรา 122 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และ ข้อ 155 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                       
พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการจัดบริการสาธารณะและเพ่ือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้พิสูจน์
หลักฐานจังหวัดระยองใช้ประโยชน์อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล 
พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 77/69 
 

 
 

หมู่ที ่5… 
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หมู่ที่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ต่อเนื่องจากระยะเวลาเดิมมีกำหนด   
3 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....20....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองใช้อาคาร    

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล  โปรดยกมือขึ้น      
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบ ให้ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองใช้อาคาร

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล  โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม       เห็นชอบให้พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ
เตือนภัยทางทะเล 

เห็นชอบ       จำนวน .....19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณี มีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  

12.1 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
            รถจั ก รยานยนต์  ยี่ ห้ อ  HONDA รุ่น  เวฟ  1 10  ไอ  สี ด ำ 
          จำนวน 1 คัน จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  

12.2 รับมอบพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
        จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี  จำนวน  4 รายการ ให้กับ   
   โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจำตำบลคลองเขต   
12.3 รับมอบทรพัยส์ินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท 
       บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
ชั่วคราว   ข้อ 9 ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข 
 

 
 

หรือมีภาระ... 
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หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ข้อ 12.1 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ 
รองประธานสภา(1)  รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีดำ จำนวน 1 คัน จากบริษัท 
ประธานฯ  ฮอนด้าปิยะ จำกัด 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์  
ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีดำ จำนวน 1 คัน จาก บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด 

ตามที่บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด แจ้งความประสงค์มอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีดำ  
เลขเครื่องยนต์ JA14E-3505053 หมายเลขถัง MLHJA1437R5905053 ราคา 37,900.- บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 คัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เพ่ือใช้ประโยชน์ ในทางราชการ นั้น  เพ่ือปฏิบัติ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553  ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เป็นไปตามระเบียบนะครับ  
กรณีที่มีผู้ อุทิศของให้หรือรับมอบพัสดุ ให้ เราก็ต้องเอามาเข้าสภาฯครับ อย่างกรณี              
ที่รถจักรยานยนต์ที่ทางบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด ได้มอบให้ อบจ.ระยอง เราก็ต้องเอามา   
เข้าในระบบครุภัณฑ์ของเรา เพ่ือจะต้องมีการบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ     
ซ่อมบำรุงครับ อันนี้จะเป็นไปตามระเบียบนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ ได้โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......20......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีดำ จำนวน 1 คัน จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
HONDA รุ่น เวฟ 110 ไอ สีดำ จำนวน 1 คัน จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  โปรดยกมือขึน้ 

มติทีป่ระชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์  ยี่ห้ อ HONDA             
รุ่นเวฟ 110 ไอ สีดำ จำนวน 1 คัน จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด 

เห็นชอบ      จำนวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ต่ อ ไป  ข้อ  12 .2  รับมอบพั สดุ  ประเภทครุภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์และ 
รองประธานสภา(1) การแพทย์ จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี จำนวน 4 รายการ ให้กับโรงพยาบาล
ประธานฯ  ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต   

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนญุาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 
ประธานฯ   

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จากนางสาวสุรภา  ปัญจภักดี  
จำนวน 4 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต 
  ด้วยกองสาธารณสุข มีหนังสือ ที่ รย 51006.1/2334 ลงวันที่  25 เมษายน 
2567 แจ้งว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต ได้รับมอบพัสดุ ประเภท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี ประธานชมรม KVIS 
Medic เพ่ือไว้ใช้ในราชการและสำหรับผู้เข้ารับบริการ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
 
 
 

1. เครื่องผลิต... 
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  1. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท 
  2. เครื่องพ่นละอองยาขยายหลอดลม  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000.- บาท 
  3. รถเข็นเครื่อง Suction จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,515.- บาท 
  4. ถังขยะแสตนเลส สำหรับใส่ขยะติดเชื้อแบบมีฝาปิด  จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 
3,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,515.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

  เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ   
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ กรณีที่เรารับมอบพัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เราก็ต้องนำเข้าในระบบของเรานะครับ เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ นางสาวสุรภา 
ปัญจภักดี ประธานชมรมเควิสเมดิก เป็นชมรมของกลุ่มผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียน
กำเนิดวิทย์ ที่อำเภอวังจันทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ รพ.สต.บ้านคลองเขต ตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์ 
ได้มีความประสงค์ที่จะมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยกลุ่มของชมรมเควิสเมดิก ได้รวบรวม
เงินกันและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ รพ.สต.บ้านคลองเขต จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ 
ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......20......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี 
จำนวน 4 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี 
จำนวน 4 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต  โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จากนางสาวสุรภา ปัญจภักดี จำนวน         
4 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต 

เห็นชอบ      จำนวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์   ต่อไป ข้อ 12 .3 รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ        
รองประธานสภา(1) จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกีย่วกับญัตต ิ

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 
ประธานฯ   

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์  จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะ
จังหวัดระยอง จำกัด  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการถอน
มติกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
จำนวน 141 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,770,273.08 บาท (เก้าสิบหกล้านเจ็ดแสน-    
เจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสตางค์) จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด 
เนื่องจากเป็นการนำเข้าฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 ข้อ 40 สินทรัพย์ที่ได้มาจาก
รายการไม่แลกเปลี่ยนจะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา ซึ่งมีผลทำให้
ราคาที่ได้มาสูงกว่ามูลค่าที่เหลืออยู่จริง ตามการทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีมติ
เห็นชอบกรณีดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2567  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  นั้น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความ
เห็นชอบกรณีบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด มอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
จำนวน 141 รายการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามมูลค่าที่เหลืออยู่จริงตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 ข้อ 40 สินทรัพย์ที่
ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนจะวัดมูลค่า เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา    
โดยได้ดำเนินการทบทวนและจำแนกสินทรัพย์ และขอนำเข้าสภาเพ่ือขอความเห็นชอบดังนี้ 
  1. เป็นสินทรัพย์ที่ เข้าหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม  จำนวน 10 
รายการ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 57,107,898.50 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน-
เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) 
 
 
 
 

2. เป็นสินทรัพย์... 
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  2. เป็นสินทรัพย์ที่เข้าหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 
จำนวน 26 รายการ มูลค่าสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 26 บาท (เป็นสินทรัพย์ที่เหลือราคาตามบัญชี
ไว้ 1 บาท ในปีสุดท้ายที่คำนวณค่าเสื่อมราคา เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  3. เป็นสินทรัพย์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 65 รายการ 
  4. เป็นสินทรัพย์ประเภทวัสดุ จำนวน 40 รายการ 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 141 รายการ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 57,107,924.50 บาท 
(ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

  เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  9)          
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ซึ่งเดิมเราได้รับมอบทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,770,273.08 บาท แต่หลังจากที่มี 
สตง.เข้ามาตรวจสอบแล้ว พบว่าการส่งมอบทรัพย์สินของเรา เรายังไม่ได้หักค่าเสื่อมนะครับ 
ซึ่งทรัพย์สินที่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้  จะพบว่าในข้อที่ 1 เป็นทรัพย์สินที่เข้า
หลักเกณฑ์ 10 รายการ และเป็นทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์อีก 26 รายการ 
ส่วนในข้อที่ 3 เป็นทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ 65 รายการ กับทรัพย์สินประเภทวัสดุอีก     
40 รายการ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ไม่ได้เกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมแต่ต้องนำมาแสดงให้ท่านเห็นว่า 
จำนวนที่เราหักทั้งสิ้น 141 รายการ ครบถ้วน แต่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมคือ 36 รายการ 
คือข้อที่ 1 ท่านจะเห็นว่าทรัพย์สินในข้อที่ 2 จำนวน 26 รายการ หักค่าเสื่อมแล้ว แต่ในทาง
บัญชีเขาให้คงเอาไว้  1 บาท ต่อรายการ เพ่ือสามารถที่จะมาควบคุมในการใช้ประโยชน์ 
ต่อไปได้ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซกัถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......22......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะ
จังหวัดระยอง จำกัด  โปรดยกมือขึ้น 
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    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะ
จังหวัดระยอง จำกดั  โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบ
ทรัพยส์ินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษทั บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด 

เห็นชอบ      จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที ่13 กระผมขอมอบ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล รองประธานสภาฯ  
รองประธานสภา(1) คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 
ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายใน
พื้นที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่  1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 
พ.ศ. 2568) ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ชั่วคราว   หมวดที่ 5 การควบคุมงบประมาณ 
   ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปงีบประมาณ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในพ้ืนที่
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่  1 ตำบลทางเกวียน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง      
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) 
ของโรงเรียนนานาชาติตากสนิแกลง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียวหรือ  
มีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำ ภายในพ้ืนที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เพ่ือใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งไว้ 20,000,000.- บาท  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตั้งไว้ 50,000,000.- บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000,000.- บาท  

  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง ได้เปิดการเรียนการสอน สูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 นะครับ โรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง ยังไม่มีสระว่ายน้ำ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ระยอง เราจะมี    
สระว่ายน้ำทุกแห่งและจำเป็นจะต้องมีสระว่ายน้ำเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ปัจจุบัน
ต้องนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำที่อ่ืนนะครับ สำหรับในการสร้างสระว่ายน้ำ เราใช้ความยาว
สระว่ายน้ำ 50 เมตร ทั้งหมด 10 ลู่ และมีหลังคาคลุม ในส่วนนี้จะใช้ผูกพันงบประมาณ 2 ปี 
คือ ปี 2567 - ปี 2568 รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 70 ล้านบาท สถานที่ในบริเวณโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง เรามีพ้ืนที่พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ จึงเรียนมาเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ อบจ.ระยองครับ ขอบคุณครับ 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......22......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การดำเนินการโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายใน
พ้ืนที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)          
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น      

สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การดำเนินการโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายใน 
พ้ืนที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่  1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)          
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่  1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง          
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)          
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 

เห็นชอบ      จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการ 
พร้อมสนามกีฬา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ชั่วคราว   หมวดที่ 5 การควบคุมงบประมาณ 
   ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดำเนินการโครงการก่อสร้ างอาคารที่ พัก           
ของข้าราชการ พร้อมสนามกีฬา ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
  ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (2) มีรายได้          
ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักของข้าราชการ พร้อมสนามกีฬา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เพ่ือให้ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง มีอาคารที่พักอาศัยอย่างเพียงพอและในส่วนของการก่อสร้าง 
สนามกีฬา นั้น เพ่ือให้ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่     
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตลอดจนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งไว้ 30,000,000.- บาท  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตั้งไว้ 43,000,000.- บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,000,000.- บาท  

  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภา(2)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระนี้ต้องเรียนว่าเรา

มีที่ดินเดิมอยู่หลายปีแล้วครับ ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เรามีความ
ประสงค์ที่จะทำสนามกีฬาเพ่ิม เพราะว่า มีเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสิน เกือบ 4,000 คน 
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ประมาณ 3,000 คน เรามีสนามอยู่ 
แต่เล็กนิดเดียว เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นต้องทำสนามกีฬาเพ่ิมเพ่ือให้เด็กนักเรียน     
ของอบจ. ได้มีสนามกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีบ้านพักครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ก็อยู่ในระเบียบวาระนี้หมดแล้วครับ เราก็ต้องยอมที่จะลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เป็นเงิน 30 ล้านบาท เรากำลังเช็คตัวเงินมาตั้งงบประมาณผูกพันในปี 2567 และปี 2568       
ในงบประมาณ 73 ล้านบาท จึงเรียนมาเพ่ือให้ทางสภาฯได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......22......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการ 
พร้อมสนามกีฬา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการ 
พร้อมสนามกีฬา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการ พร้อมสนามกีฬา 
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568) 

เห็นชอบ      จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

    15.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
    15.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

        บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายวรเศรษฐ…์ 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายศุภชัย จิตรดล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ชั่วคราว   ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
   ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2565 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ข้อ 5 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 5.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการคัดเลือก
ในการประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 5.1 ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น     
ผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่วิถีหรือบริบทสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ การวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2

 ขอเสนอเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ดังนี้ 

 
 
 
 

ตามท่ี… 
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  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ที่ 1604/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ 1606/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นั้น 

  เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ครบวาระในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพ่ือถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8(3) และข้อ 28 (1) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น                               
พ.ศ.2561 - 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามข้อ 5 กำหนดให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 3 คน มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จำนวน 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ต่อไป 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ข้ อ  1 5 .1  การคั ดเลื อกสมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง 
รองประธานสภา(2) เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมและ         

ผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 

ส.อบจ.วิทยา ซุน่หล ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายวิทยา ซุ่นหลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่  3 
อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน            
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ผมได้พิจารณาเรื่องที่ท่าน ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี เสนอมา เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 
รองประธานสภา(2) สมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานฯ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 38 (๓),(6) และข้อ 39 
จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม ่

   
 
 

ขอให้เลขานุการ... 
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ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน     

เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....22.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ เสนอชื่ อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน                     

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี    
เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่ เห็นชอบให้ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน                  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี   
เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี เป็นผู้เสนอ 

เห็นชอบ      จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
รองประธานสภา(2) ส่วนจังหวัดระยอง ต่อที่ประชุมและผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญครับ 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 

ส.อบจ.วิทยา ซุน่หล ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 
  2. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
  3. ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภา(2)      ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ และ ส.อบจ.ชลอ นาดำ  
ประธานฯ           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี เสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เขตเลือกตั้งท่ี 7  อำเภอเมืองระยอง 
  2. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา     เขตเลือกตั้งท่ี 3  อำเภอบ้านค่าย 
   3. ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล       เขตเลือกตั้งท่ี 8  อำเภอเมืองระยอง 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ.์.. 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ต่อไปเป็นข้อ 15.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองประธานสภา(2) เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ประธานฯ จังหวัดระยอง 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมและผู้รับรอง

ด้วยอย่างน้อย 2 คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 

ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ผมได้พิจารณาเรื่องที่ท่าน ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เสนอมา เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ  
รองประธานสภา(2) เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ข้อ 38 (๓),(6) และข้อ 39 จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบ ให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม ่

  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน     
เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....22.....คน ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิ กสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบให้ เสนอชื่ อสมาชิ กสภาฯ รวดเดี ยว 3  คน                     

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ 
ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิ กสภาฯ ท่ านใด ไม่ เห็ นชอบให้ เสนอชื่ อสมาชิ กสภาฯ รวดเดี ยว 3 คน                  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ 
ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ รวดเดียว 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามที่ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 
เป็นผู้เสนอ 

เห็นชอบ      จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภา(2) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต่อที่ประชุมและผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 
 
 

ส.อบจ.ไพรทูรย…์ 
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ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
  2. ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
  3. ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภา(2) ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.กำจัด ผลศิริ และ ส.อบจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  เขตเลือกตั้งท่ี 5   อำเภอเมืองระยอง 
  2. ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เขตเลือกตั้งท่ี 11 อำเภอเมืองระยอง 
  3. ส.อบจ.สุวรรณ เวชสมัฤทธิ์ เขตเลือกตั้งที ่1   อำเภอเมืองระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภา(2)   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านค่าย ผมมีเรื่องเสนอ
ต่อที่ประชุมจำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรก อบจ. ระยอง ได้ไปสร้างแบริเออร์กั้นถนนบริเวณหน้า
ค่ายลูกเสือถึงโรงเรียนนิคมวิทยา บริเวณหน้าเทคนิคบ้านค่ายกับ มจพ. ผมคิดว่าเป็นการ
แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุได้ดีเลย แต่เวลากลางคืนแบริเออร์ไม่มีความเด่นชัด ไม่มีสะท้อนแสง  
ที่ติดกับแบริเออร์ ค่อนข้างอันตรายต่อการขับขี่ เพราะว่าไม่มีไฟกระพริบบอกว่าบริเวณนี้    
อาจเกิดอุบัติเหตุ ผมคิดว่าควรจะมีป้ายสัญญาณเตือนบริเวณดังกล่าวด้วยครับ เรื่องที่สอง 
เรื่องโรงงานวินโพรเสสอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง ผมอยากทราบว่าทาง อบจ.ระยอง      
ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้างครับ และภารกิจเสร็จสิ้นหรือยัง ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
รองประธานสภา(2)   ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย 
ประธานฯ 

 
 
 
 
 
 

ส.อบจ.อรรถพล… 
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ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอรรถพล พันธ์เฉลิมชยั  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแกลงเรื่อง อ่างเก็บน้ำแห้ง 
ผมได้ส่งข้อมูลในส่วนนี้ไปให้ทางท่านนายกแล้ว และท่านนายกได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   
เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเพราะในละแวกนั้นมี สวนทุ เรียนจำนวนมาก        
อาจจะส่งผลกระทบในส่วนนั้นได้ครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารด้วยนะครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. ระยอง 
รองประธานสภา(2)     
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่ วน 
นายก อบจ. จังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้ตอบแทนครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

เรื่องแรก เรื่องโรงงานวิน โพรเสส ในส่วนของ อบจ.ระยอง จะเข้าไปดำเนินการมีสองส่วน 
ส่วนแรก ทำยังไงถึงจะไม่ให้ปริมาณฝนที่ตกลงมาในโรงงานที่เกิดไฟไหม้ ไม่ให้ปริมาณน้ำ 
ที่ปนเปื้อนกรดไหลออกไปด้านนอก ส่วนที่สอง ทางกรมอุตสาหกรรม ให้เราดำเนินการขุด
ลอกสระลูกที่สองซึ่งอยู่ติดกับสระขนาดใหญ่ ถ้าเกิดในกรณีฝนตก น้ำจะไหลผ่านสระนี้  
ซึ่งสระนี้ก็ปนเปื้อนจากสารเคมีเช่นกันครับ เนื่องจากมีการรั่วไหลจากบ่อที่หนึ่งลงมาบริเวณ
บ่อนี้ ทางกรมอุตสาหกรรมเลยให้เครื่องจักรของ อบจ.ระยอง ไปดำเนินการขุดลอก สูบน้ำ 
ขั้นแรกเราสูบน้ำเข้าไปเติมในบ่อที่หนึ่งและขุดลอกตะกอนไปยังบ่อที่ทางกรมโรงงานกำหนด
ไว้ให้เพ่ือเข้าไปดำเนินการในการกำจัดต่อไป เราดำเนินการขุดคันรอบโรงงานเพื่อที่จะไม่ให้น้ำ
ปนเปื้อนในโรงงานที่เกิดไฟไหม้ไหลออกไปสู่ พ้ืนที่ภายนอกเพ่ือให้น้ำที่ปนเปื้อนไหลลงบ่อ     
ที่ขุดไว้ และเราได้งบประมาณดำเนินการจากจังหวัด วงเงินประมาณแปดล้านบาทครับ ได้ขุด
คันรอบโรงงานในพ้ืนที่ไฟไหม้ประมาณ 50 ไร่ ขุดเพ่ือให้ไหลลงมายังบ่อท่ี 1 จากการคำนวณ
ในพ้ืนที่ที่ฝนที่จะตก ในพ้ืนที่ 50 ไร่ เราจะมีฝนทั้งปี ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดที่ตกลงมาบริเวณ
นั้น ประมาณ 130 ,000 ลูกบาศก์เมตร แต่บ่อที่ 1 นี้กักเก็บน้ำได้ประมาณ 100,000 
ลูกบาศก์เมตร เสร็จแล้วเราจะต้องดำเนินการขุดสระ ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร 3 เราก็จะกักเก็บน้ำ
ได้อีกประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร เราก็จะขุดให้เชื่อมกัน ซึ่งจริงๆแล้วเรามีแผนที่จะ 
ขอใช้ที่ดินที่อยู่ติดกับบ่อ เป็นที่ดินของลุงเทียบอยู่ติดกับบ่ออีกประมาณ 10 ไร่ เพ่ือที่จะขุด
เป็นที่กักเก็บน้ำเพ่ิมขึ้น ในส่วนนี้ เราจะต้องมี พ้ืนที่ในการกักเก็บน้ำอย่างน้อยประมาณ 
150,000 ลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากบ่อเดิมมีน้ำอยู่แล้ว ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีพ้ืนที่เก็บกักน้ำเพ่ือไม่ให้น้ำไหลออกสู่ภายนอก ต้องประมาณ 
200,000 ลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของลุงเทียบไม่ยินยอม เราจึงต้องมาใช้พ้ืนที่ 
 

 
บริเวณ... 
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บริเวณของสระบ่อที่ 1 ทั้งหมด และในส่วนนี้เราจะทำคันด้านหลังของสระเดิม เพ่ือให้เกิด
ความแข็งแรง ซึ่งปัจจุบันสระตรงนี้ไม่แข็งแรงในฤดูฝนน้ำจะกัดเซาะและรั่วไหลออกสู่
ภายนอก ตอนนี้เราทำคันรอบสระและอีกส่วนหนึ่งที่กังวลอยู่คือ พ้ืนที่ไม่พอที่จะเก็บน้ำได้ถึง 
200,000 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ตรงนี้ทางกรมโรงงานอุสาหกรรมจะต้องดูดน้ำที่มีอยู่ใน 
บ่อเดิมออกไปกำจัด เราก็จะมีพ้ืนที่รับน้ำเพ่ิมขึ้น เราก็จะเพียงพอที่จะรับน้ำจากทางฤดูฝนนี้ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมโรงงานก็ยังไม่ได้ดำเนินการที่จะเอาน้ำจากสระเดิมไปดำเนินการกำจัด 
ในส่วนตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ ก็คาดว่าต้องรีบดำเนินการก่อนที่ฝนจะตกหนัก 
จากภาพในโซเชียลที่ออกไปจะเห็นได้ว่าน้ำจะล้นคันสระ แต่ถ้าเราทำเสร็จแล้วคันสระ       
จะสูงขึ้นอีกประมาณ 1.70-1.80 เมตร และมีระยะฟรีบอร์ดประมาณ 1 เมตร อีกส่วนหนึ่ง
คือเรื่องของรถเครื่องจักร ของอบจ. ที่ได้ขุดสระที่ 2 ที่ขุดตะกอน ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จ
แล้ว แต่ เรายังไม่สามารถที่ จะให้น้ำผ่านได้  ตอนนี้ เรากำลังประสานกับทางโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมมลพิษและสิ่งแวดล้อม เข้ามาตรวจสอบว่าบริเวณที่เราขุดดินตะกอน
ออกไปแล้วน้ำที่มันมีอยู่จะเป็นกลางหรือยังเป็นพิษอยู่  ตอนนี้กรมควบคุมมลพิษและทาง
โรงงานอุตสาหกรรมได้นำตัวอย่างน้ำไปแล้ว และคาดว่าในเร็วๆนี้ จะสามารถดำเนินการต่อไป
ได้ว่าจะปล่อยน้ำจากด้านบนลงไปด้านล่างโดยทางชาวบ้านปลอดภัย นำเรียนเพ่ือให้สมาชิก
สภาฯได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2)    ถ้าไม่มี  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานฯ        ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕๖7 

นายศุภชัย จิตรดล ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕๖7  ตามที่สภาองค์การ 
(ชั่วคราว) บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี ๒๕๖7  มีกำหนด 7 วัน ตั้ งแต่วันที่  30
 พฤษภาคม 2567  เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณา
เรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อย
แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕๖7 ตั้งแต่วันที่ 5  มิถุนายน  2567  
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖7        
ลงชื่อ นายเดชาธร  รูปเลขา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ 
รองประธานสภา(2)  ให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การ 
ประธานฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ พี่น้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 

และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ผมขอปิดประชุมครับ 

 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

            (นายศุภชัย จิตรดล) 
       ส.อบจ. เขต 8 อ.เมืองระยอง 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั่วคราว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


